

# สำเนา

ว่านที่ส่ง

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ม๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๑. ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับทุกส่วนราชการน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป

๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณานำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในหน่วยงาน รวมทั้งให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต Solar Cell ภายในประเทศ รวมถึงการทำลายแผง Solar Cell ที่ไม่ใช้งานแล้วด้วย นั้น ให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการเพื่อลดภาระงบประมาณค่าสาธารณูปโภคทุกประเภทของแต่ละหน่วยงาน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้วย

๓. ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติประสานงานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมรายชื่อผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตามนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๖๖/๒๕๒๓) รวมทั้งผู้กลับใจ ผู้หลงผิด หรือผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตามนัยมาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยให้เร่งรัดการดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔. ให้สำนักงานงบประมาณร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการต่าง ๆ ในภาพรวม เพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกัน แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

/๕. ...

๕. ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น ให้คณะกรรมการดังกล่าวเร่งรัดการพิจารณาปรับปรุงระบบค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐในภาพรวมให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๙ (จิตตา) ๓๒๘ (จุลกัลป์) ๔๔๔ (ชัยพล)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ [www.soc.go.th](http://www.soc.go.th) [info@soc.go.th](mailto:info@soc.go.th)